



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองตรวจราชการ กลุ่มยุทธศาสตร์ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๗๖
ที่ สธ ๐๒๐๕.๑๕ / ๑๕๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เรื่อง ส่งมติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวง / สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๓
ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ / รองผู้อำนวยการกองตรวจราชการ
หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม / หัวหน้างานทุกงาน ในสังกัดกองตรวจราชการ

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสรุปผลมติที่ประชุมสำนักตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชัยนาทเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้ประชาสัมพันธ์ใน
Web site ของกองตรวจราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายวิเชียร เทียนจารวัฒน์)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองตรวจราชการ



สรุปมติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วาระประชุม	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๑. การพยากรณ์แนวโน้มและสถานการณ์โรคที่สำคัญ	<p>๑.๑ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖๒ คาดว่าจะมีการระบาดต่อเนื่อง ควรเฝ้าระวังและเร่งรัดการสำรวจการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกจังหวัด โดยเน้น โรงเรียน วัด ชุมชน</p> <p>๑.๒ สถานการณ์หมอกควัน PM ๒.๕ ควรสื่อสารความเสี่ยง เช่น การใส่หน้ากากป้องกัน และวัสดุที่ใช้ทดแทนหน้ากาก วิธีใช้งาน รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ควรให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง</p> <p>๑.๓ สถานการณ์การเฝ้าระวัง AFP พบข้อมูลการรายงานยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ WHO กำหนด ขอให้เร่งรัด ติดตามและกระตุ้นให้มีการรายงาน</p> <p>๑.๔ โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ขอให้ กรม คร.สนับสนุนวัคซีนให้เพียงพอ</p> <p>๑.๕ ขอให้เร่งรัดปิด gab coverage vaccine หัด</p>	<ul style="list-style-type: none">- ผตร./สธน.- สำนักระบาดวิทยา- กรมควบคุมโรค
๒. การบริหารจัดการงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ และการเตรียมการปี ๒๕๖๓	<p>๒.๑ งบกลาง ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จภายใน มี.ค. ๖๒</p> <p>๒.๒ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ขอให้ กบรส.รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพรายงาน ผตร./สธน. เพื่อการติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>๒.๓ การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณ ขอให้ กบรส. พิจารณานำเสนอกราฟหรือแผนภูมิ แยกรายเขตในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับค่าสถิติ</p> <p>๒.๔ ขอให้ทุกเขตช่วยตรวจสอบความถูกต้อง และความพร้อมการดำเนินงานของรายการงบลงทุนปี ๖๓ หากพบข้อผิดพลาด ขอให้แจ้ง กบรส. รายการใดที่ยังไม่พร้อมขอให้ตัดออก</p> <p>๒.๕ ขอให้ จว. ที่ได้รับรายการบ้านพักงบกลางปี ๖๒ รับ BOQ ที่ กบรส. ส่วนรายการใดใช้แบบเอกชน ขอให้เร่งดำเนินการส่งให้ กบรส.เพื่อส่งสำนักงบประมาณต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none">- ผตร./สธน.- กบรส.
๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวชนปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	<p>ขอให้ทุกเขตสื่อสารให้ จว. ที่มี รร.ตชด. และ รร.สังกัดอื่นๆ ที่สมเด็จพระเทพฯ มีแผนกำหนดการเสด็จฯ เยี่ยมโครงการ กพด. ให้เร่งรัดการเตรียมความพร้อมข้อมูลในการถวายรายงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคุณภาพน้ำ และรายงานให้ ผตร./สธน. ทราบด้วย</p>	<ul style="list-style-type: none">- ผตร./สธน.- กรมอนามัย

วาระประชุม	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๔. ความก้าวหน้าการดำเนินงานการตรวจยีนแพ้ยา	๔.๑ การดำเนินงานการตรวจยีนแพ้ยา Carbazepine ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ควรเร่งรัดการส่งตรวจ ๔.๒ ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องใช้ยา CBZ สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ ถ้าเบิกไม่ได้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดำเนินการตรวจให้	- ผตร./สธน. - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๕. รายงานความก้าวหน้าบสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการของกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพ	๕.๑ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนอยู่ระหว่างการตรวจสอบงบประมาณและขออนุมัติ ๙ เขตสุขภาพ จำนวน ๔๔ โครงการ คิดเป็น ๗๕ % ๕.๒ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนอยู่ระหว่างรอผู้ตรวจลงนาม และปรับแก้ไขงบประมาณโครงการ ๓ เขตสุขภาพ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็น ๒๕ % ขอให้ทุกเขตเร่งรัดการดำเนินการ	- ผตร./สธน. - กรมการแพทย์
๖. การจัดทำฐานข้อมูลและขับเคลื่อนดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์	แนวปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ดังนี้ ๖.๑ ขอให้ รพ.ทุกระดับจับคู่ ๑ วัด ๑ รพ. (รพศ./รพท./รพช./รพสต.) กำหนดเป้าหมายปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๐๐๐ วัด ขยายผลทุกจังหวัด ๖.๒ เป้าหมายกิจกรรมในการขับเคลื่อน ๕ กิจกรรมได้แก่ - อบรมพระคิลานุปัฏฐาก - วัดส่งเสริมสุขภาพ - ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ - จัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และพระทำบัตรประจำตัวประชาชน - วัดร่วมพัฒนาชุมชนคุณธรรม	- ผตร./สธน. - กตร.
๗. เรื่องอื่นๆ	นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด กสธ. แจ้งเรื่องงบกลางปี ๖๒ ที่ได้รับการจัดสรร ดังนี้ ๗.๑ บ้านพัก ๕๒๑ แห่ง ผาก ผตร./สธน.แจ้งพื้นที่ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.๖๒ บ้านพักที่เป็นงบปีเดียวให้หาผู้รับจ้างให้ทันภายในไตรมาส ๒ ๗.๒ งบพัฒนา รพ.สต.ในส่วนที่ดำเนินการจัดบริการ รพ.สต.ขนาดใหญ่ (L size) ขาลง ได้แก่ งบครุภัณฑ์ เครื่องวัดความดัน AGV ทั้งขาขึ้นและขาลงสามารถเลื่อนเวลาและเกลี่ยในจังหวัดได้ ขอให้เร่งดำเนินการภายใน มี.ค.๖๒ ๗.๓ เร่งรัดดูแลระบบ Primary Care ตาม พรบ.สุขภาพปฐมภูมิ	- ผตร./สธน. - ผอ.กตร.
๘. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป	- กำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ช่วงบ่าย)	- กตร.

นางชลชื่น แสนใจกล้า สรุปรายการประชุม
นางสาวอินทรี คำไทย สรุปรายการประชุม
นางชนิตา เกียรติพัฒนกุล ผู้ตรวจการประชุม